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สรุปรายงานการประชุมงานประชุมพบปะนักศึกษา คร้ังที่ 1/2567 
วันศกุรที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น. 

ณ หองประชุมกรรมการประจําคณะฯ  
 

ปญหา/ขอเสนอแนะจากนักศึกษา แนวทางแกไข หนวยงานท่ีรับผิดชอบ การดําเนินงานแกไข 
ดานวิชาการและหลักสูตร    
o นักศึกษาชั้นปท่ี 1    

1. การตรวจงานวิชาคราฟฟน 
- อยากใหอาจารยเดินดูงานเปนระยะ ๆ มากข้ึน และมีเกณฑการให

คําแนะนําและตรวจงานท่ีใกลเคียงกัน เน่ืองจากมีนักศึกษาบางกลุมท่ี
ไมกลาเขาไปสอบถาม/ขอคําแนะนําจากอาจารยท่ีนั่งประจําโตะ  

- อยากใหมีตัวอยางฟนสําหรับศึกษามากกวานี้ เนื่องจากปริมาณ
ตัวอยางฟนมีไมเพียงพอตอนักศึกษา 

รองคณบดีฝายวิชาการ รับเรื่อง เพ่ือแจงอาจารยผูสอน งานบรกิารการศึกษาฯ   

o นักศึกษาชั้นปท่ี 2    
1. การจัดลําดับเนื้อหาที่ไมเปนระบบ และคลิปเรียนออนไลนมีจํานวน

ช่ัวโมงเรียนมากกวาการสอนในหอง และเนื้อหาในคลิปไมมีการอัพเดต
ใหสอดคลองกับสาระการเรียนรู 

รองคณบดีฝายวิชาการ รับเ ร่ือง เพ่ือปรึกษาหารือ
รวมกับคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรฯ และเพื่อกลับไป
ตรวจสอบอาจารยผูสอน เน่ืองจากทางหลักสูตรไดลําดับ
และเตรียมเน้ือหาไวใหแลว ซ่ึงอาจารยผูสอนจะตองปรับ
การเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตร ทั้ ง น้ี  
เสนอแนะใหนักศึกษาเขาไปประเมินวิชาและผูสอนเพ่ือ
จะไดดําเนินการแกไขใหสอดคลองกับปญหายิ่งขึ้น 

งานบรกิารการศึกษาฯ  

2. กระบวนวิชาเรียนรวมกับวิชาของคณะแพทยฯ ไมเปดใหลงทะเบียน
เรยีนลวงหนา 

รองคณบดีฝายวิชาการ รับเรื่อง เพ่ือนําไปหารือแกไข
ขอบกพรองรวมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

  

3. การประกาศตารางปฏิทินการศึกษาลวงหนาลาชา รองคณบดีฝายวิชาการ รับเรื่อง พรอมช้ีแจงปญหาการ
ประกาศตารางเรียนลวงหนาลาชา เนื่องจากหลักสูตร
ของนักศึกษา ช้ันปที่  2  เป นหลักสูตรใหม  ทํา ให
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ ตองใชเวลาในการพิจารณา
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ปญหา/ขอเสนอแนะจากนักศึกษา แนวทางแกไข หนวยงานท่ีรับผิดชอบ การดําเนินงานแกไข 
และดําเนินการมากพอสมควร ขณะนี้กําลังตรวจสอบ
ความเรียบรอยของตารางอีกครั้ง จึงยังไมสามารถ
ประกาศได  

4. การจัดลําดับกระบวนวิชาไมตอเนื่อง เนื่องจากวิชาท่ีกําลังเรียนยังไมได
เรียนวิชาพื้นฐานมากอน เชน วิชาวิทยาการวินิจฉัย 2 ท่ีตองใชความรู
เรื่องพยาธิสภาพตางๆ เรื่องยา ซ่ึงยังไมเคยเรียนวิชา Oral pathology 
หรือ Pharmacology มากอน 

รองคณบดีฝายวิชาการ รับเรื่อง เพ่ือกลับไปพิจารณา
รวมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

 ร อ ง ค ณ บ ดี ฝ า ย
วิ ช า ก า ร ข อ ใ ห
ภาควิชา/สาขาวิชา
ปรับเนื้อการเรียนการ
สอนใหสอดคลองกับ
หลักสูตรทบ. 2565 
เน่ืองจากเน้ือหาการ
เรียนการสอนตางกัน 
ท้ั งนี้ ประธานฯ จะ
ช้ีแจงเพิ่มเติมในการ
สั ม ม น า ค ณ ะ ฯ 
ประจําปพ.ศ. 2567 
เ พ่ื อ ให คณ า จ า ร ย
เ ข า ใ จ ใ น ทิ ศ ท า ง
เดียวกัน และไดทํา
การนัดประชุมช้ีแจง
รวมกับนักศึกษาชั้นป
ท่ี 2 ในวันท่ี 8 มีนาคม 
2567 เพื่อปรับความ
เข า ใจ ให เป น ไป ใน
ทิศทางเดียวกันพรอม
ท้ังร วมแลกเปลี่ ยน
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ปญหา/ขอเสนอแนะจากนักศึกษา แนวทางแกไข หนวยงานท่ีรับผิดชอบ การดําเนินงานแกไข 
ความคิดเ ห็น ซ่ึงกั น
และกัน 

5. ตารางสอบแนนเกินไป เนื่องจากวิชาที่สอนเปน Module สอนไมจบ
ภายในเวลาท่ีกําหนดจึงทําใหตองเล่ือนวันสอบออกไป ซ่ึงสงผลกระทบ
กับวันสอบของวิชาอ่ืน ๆ 

รองคณบดีฝายวิชาการ รับเรื่อง พรอมช้ีแจงปญหา
ดังกลาวดังน้ี ทางรองคณบดีฝายวิชาการเคยแจงและ
เสนอแนะใหอาจารยผูสอนวัดและประเมินผลโดยใช
วิธีการอ่ืนไดท่ีไมใชการสอบได เชน การให Assignment 

 ร อ ง ค ณ บ ดี ฝ า ย
วิชาการ ไดนําหารือ
คณะกรรมการบริหาร
ห ลั ก สู ต ร ฯ  โ ด ย
เ ส น อ แ น ะ ใ ห
คณาจารยปรับเปลี่ยน
วิ ธี ก า ร วั ด แ ล ะ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ต า ม
สถานการณปจจุบันท่ี
เปล่ียนแปลงไป โดย
ไ ม ต อ ง วั ด แ ล ะ
ประเมินผลเพียงแต
การสอบอยางเ ดียว 
โดยสามารถวัดและ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ไ ด
หลากหลายรูปแบบ 
เ ช น  Assignment 
เปนตน 

o นักศึกษาชั้นปท่ี 3    
1. อยากใหอาจารยทําคลิป/สอนพ้ืนฐานการทําแลปเพ่ือใหศึกษาและ

เตรียมตัวกอนทําแลป 
รองคณบดีฝายวิชาการ รับเรื่อง งานบริการการศึกษาฯ ร อ ง ค ณ บ ดี ฝ า ย

วิชาการ ไดนําหารือท่ี
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ โดย
ขอใหอาจารยสามารถ
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ปญหา/ขอเสนอแนะจากนักศึกษา แนวทางแกไข หนวยงานท่ีรับผิดชอบ การดําเนินงานแกไข 
สา ธิตเป น  Live ได  
ห รือ อัดคลิป VDO 
เปนส่ือการเรียนการ
ส อ น ใ ห นั ก ศึ ก ษ า
เขาใจไดมากยิ่งข้ึน 

2. อยากใหอาจารยผูสอนสาธิตการทําแลป และเดินตรวจแลปของนักศึกษา
มากข้ึน 

รองคณบดีฝายวิชาการ รับเรื่อง   ร อ ง ค ณ บ ดี ฝ า ย
วิ ช ากา ร  ขอค ว าม
ร ว ม มื อ ภ า ค วิ ช า /
สาขาวิชาปรั บการ
ต ร ว จ ง า น ข อ ง
นักศึกษาใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน และ
เ ดิ น ต ร ว จ ง า น
นักศึกษาเปนระยะๆ 
เ พ่ื อ ช ว ย ดู แ ล ะ ใ ห
คําแนะนําเพ่ิมเติม 

o นักศึกษาชั้นปท่ี 4-6    
1. อยากใหอาจารยทําคลิปสอนเลคเชอร Pre-clinic แทนกการนั่งเรียนใน

หอง เนื่องจากการเรียนเลคเชอรเลิกลาชา ทําใหนักศึกษาเตรียมคลินิก
ไมทัน  

รองคณบดีฝ ายวิชาการ รับเรื่อง เ พ่ือหารือแก ไข
ขอบกพรองรวมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
พรอมทั้งช้ีแจงวา ปญหาที่เกิดข้ึนเพราะระบบหลักสูตร
เกา หลักสูตรปจจุบันมีการปรับเพ่ือแกไขแลว 

งานบรกิารการศึกษาฯ รองคณบดีฝายวิชาการ
ไดนําหารือในที่ประชุม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
หลักสูตร โดยมีขอสรุป 
ดังน้ี 
-  ส ง ค ลิป วิ ดี โ อ ใ ห
นักศึกษาเรียนแทน
การเขาเรียนในหอง 
อาจะมีบางคาบใหนัด
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ปญหา/ขอเสนอแนะจากนักศึกษา แนวทางแกไข หนวยงานท่ีรับผิดชอบ การดําเนินงานแกไข 
นักศึกษามา Wrap-
up / Discuss / Quiz 
เปนตน 
- เสนอแนะใหอัดคลิป
วิดีโอระหวางการสอน
ใหนักศึกษาสามารถ
นํามาทบทวนเนื้อหา 
ในกรณีที่นักศึกษาไม
สะดวกเข าเ รียนมา
เวลาจริงได 

2. อยากใหอาจารยผูสอนเลคเชอรแลปรักษาเวลาและควบคุมเวลาไมใหเลิก
เรยีนชา เพ่ือจะไดมาเตรียมคลินิกไดตามเวลา 

รองคณบดีฝายวิชาการ รับเรื่อง เพ่ือกําชับอาจารย
ผูสอน 

  

o อ่ืน ๆ    
1. กระบวนวิชาท่ีมีอาจารยจากหลายสถาบันการศึกษารวมกันออกขอสอบ 

เชน วิชา NL มีเน้ือหา/แนวขอสอบท่ีไมตรงและไมสอดคลองกับการ
ทบทวนเนื้อหากอนสอบจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ทําใหนักศึกษามีความ
สับสนวาตองตอบคําถามในลักษณะนั้นอยางไรเพ่ือใหถูกตอง โดยเฉพาะ
วิชา NL2 ของประดิษฐ PORCH, OPER, OCCLUSION ท่ีเน้ือหาออก
สอบไมตรงกับที่อาจารย มช. สอน 

กรรมการบริหารหลักสูตรฯ รับเรื่อง เพ่ือหารือรูปแบบ
การทบทวนการสอบท่ีเหมาะสมกับความตองการของ
นักศึกษาของแตละชั้นป 

งานบรกิารการศึกษาฯ ร อ ง ค ณ บ ดี ฝ า ย
วิชาการไดนําหารือท่ี
ป ร ะ ขุ ม ค ณ ะ
ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร
ห ลั ก สู ต ร ฯ  โ ด ย มี
ความเห็นวาอาจเกิด
จากการท่ีคณะฯ ไมได
ร ว ม ส ง ข อ ส อ บ ไ ป
ยั งศปท.  ทั้ ง น้ี  เมื่ อ
ตรวจสอบค า เ ฉ ล่ี ย
ของการสอบฯ พบวา
ยังมีคาเฉลี่ยคะแนน
สอบของคณะฯ สู ง
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ปญหา/ขอเสนอแนะจากนักศึกษา แนวทางแกไข หนวยงานท่ีรับผิดชอบ การดําเนินงานแกไข 
กวาคาเฉล่ียสวนกลาง
และบางมหาวิทยาลัย 
ท้ังน้ีประธานฯ จะขอ
ตั วอย า ง ข อ ส อ บ ท่ี
นักศึกษารวบรวมไว
มาพิจารณาเ น้ือหา
เพ่ิมเติม 

2. อยากใหมีกระดาษทดสําหรับการจัดสอบทุกครั้ง รองคณบดีฝายวิชาการ รับเร่ือง นําเสนอใหสาขาและ
กระบวนวิชาจัดรูปแบบการสอบท่ีจะตองมีใบประหนา
และกระดาษทดทุกครั้ง 

 ร อ ง ค ณ บ ดี ฝ า ย
วิชาการไดนําหารือท่ี
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร โดย
ท่ี ป ร ะ ชุ ม เ ห็ น ค ว ร
จัดเตรียมกระดาษทด
ใหนักศึกษา กรณีสอบ
ผ า น ร ะ บ บ  CMU-
Exam ทั้ ง นี้ ให ง า น
บริการการศึกษาฯ 
จัดเตรียม Template 
กระดาษทด และจะ
นําไปแจงในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ประจําคณะฯ ตอไป 

หองปฏิบัติการ    
1. อุปกรณหองแลปปูนไมเพียงพอตอความตองการของนักศึกษา นักศึกษา

ตองตอแถวเพื่อขอยืมอุปกรณ สงผลใหเสียเวลาและไมสะดวกในการทํา
แลป 

ควรดําเนินการปรับระบบแลปดวยการเตรียม/นํา
อุปกรณท่ีจะใชวางท่ีโตะใหต้ังแตตนช่ัวโมง 

งานบรกิารการศึกษาฯ ร อ ง ค ณ บ ดี ฝ า ย
วิชาการนําเขาหารือที่
ประชุมคณะกรรมการ
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ปญหา/ขอเสนอแนะจากนักศึกษา แนวทางแกไข หนวยงานท่ีรับผิดชอบ การดําเนินงานแกไข 
บริหารหลักสูตรฯ โดย
ข อ ใ ห เ จ า ห น า ท่ี
หองปฏิบั ติการทาง
ทันตกรรมดําเนินการ
หางบประมาณเ พ่ือ
จั ด ซ้ื อ  Plastic 
Instrument เพ่ิมเติม
สําหรับปการ ศึกษา
ถั ด ไ ป  สํ า ห รั บ ป
ก า ร ศึ ก ษ า นี้ ใ ห
จั ด เ ต รี ย ม  Plastic 
Instrument วางไวที่
โตะปฏิ บัติการของ
นั ก ศึ ก ษ า  เ พ่ื อ ที่
นักศึกษาจะไดไมตอง
ตอคิวยืมอุปกรณและ
ลดป ญหา เ วล า ทํ า  
Lab ไมเพียงพอ 

2. การจัดใหใชหองแลปเกาที่มีอุปกรณชํารุด ขณะท่ีนักศึกษาช้ันปอ่ืน ๆ ได
ใชหองแลปใหม 

กรรมการบริหารหลักสูตรฯ ช้ีแจงประเด็นการใชหอง
แลป เนื่องจากหลักสูตรเกาและหลักสูตรใหมมีตาราง
การใชหอง OPER ที่ซอนทับกัน จึงพิจารณาตามความ
จําเปนและความเหมาะสมของเน้ือหาในการใชหอง 

  

3. เครื่องเอ็กซเรยแลป Endo ไมเพียงพอตอความตองการของนักศึกษา ทํา
ใหการทําแลปลาชา 

คณบดี รับเรื่อง   
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ปญหา/ขอเสนอแนะจากนักศึกษา แนวทางแกไข หนวยงานท่ีรับผิดชอบ การดําเนินงานแกไข 
4. อยากใหคณะมีจําหนายอุปกรณ/วัสดุท่ีใชในแลป เชน หัวกรอ ปูน คราฟ

เวอร อัลจิเนต และอ่ืน ๆ เพ่ือจะไดตรงวัสดุอุปกรณที่มีคุณสมบัติตรง
ตามความตองการของอาจารย 

ชมรมผูชวย รับเรื่อง เพ่ือไปติดตอประสานงานกับหอง
แลปโดยตรงเก่ียวกับรายการและคุณสมบัติของวัสดุ
อุปกรณท่ีใช 

 อยูระหวางดําเนินการ 

ดานสวัสดิการนักศึกษา    
1. จํานวนล็อกเกอรไมเพียงพอตอนักศึกษา คณบดี รับเรื่อง  งานบรกิารการศึกษาฯ อยูระหวางดําเนินการ 
2. อยากใหคณะจัดสรร พ้ืนท่ี Co-working space เพ่ือใชสํ าหรับทํ า

กิจกรรมรวมกัน 
คณบดี รับเรื่อง  อยูระหวางดําเนินการ 

3. อยากใหคณะจัดสรรหองทํางานสําหรับสโมสรนักศึกษา คณบดี รับเรื่อง  อยูระหวางดําเนินการ 
ดานคลินิกทันตกรรม (นักศึกษาชั้นปท่ี 4-6)    
1. จํานวนยู นิตท่ีใช งานไดไม เพียงพอตอความตองการของนักศึกษา 

เนื่องจากบางยูนิตไมสามารถใชงานได ดังน้ันจํานวน 
คณบดี และผู อํานวยการโรงพยาบาล รับเรื่อง เช็ค
จํานวนอาจารยตอจํานวนนักศึกษาใน 1 ยูนิต เพ่ือหารือ
หาแนวทางการแกไขปญหา 

โรงพยาบาลทันตกรรม  

2. ระบบจองยูนิตของคณะฯ ไมตอบโจทยการใชงานจริง ทําใหนักศึกษา
ตองเจรจาพูดคุยกันเองถึงความจําเปนและลําดับการใชงานยูนิต 

โรงพยาบาลทันตกรรม รับเร่ือง   

3. ถุงมือท่ีใชสําหรับคลินิกควรมีถุงมือแบบไมใชแปงทุกคลินิก เน่ืองจากมี
นักศึกษาบางสวนแพแปง 

โรงพยาบาลทันตกรรม รับเร่ือง   

4. คนไขไมชําระเงินคารักษา สงผลใหนักศึกษาตองจายเงินใหคนไขเพ่ือให
ไดรับ requirement ท้ังน้ี นักศึกษาเสนอแนะเพ่ือแกปญหา ดังน้ี 1) 
เงื่อนไขการไดรับ requirement ไมควรเก่ียวของกับการชําระเงินของ
คนไข 2) อยากใหประวัติพฤติกรรมการชําระเงินของคนไขมีรายงานใน
ประวติัคนไข 

  รองคณบดีฝาย
วิชาการ ไดนําหารือที่
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ซึงท่ี
ประชุมเห็นควรให
แยกการเก็บ 
Requirement ออก
จากเก็บคาใชจายใน
การรักษาคนไข 
เนื่องจากการวดัและ
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ปญหา/ขอเสนอแนะจากนักศึกษา แนวทางแกไข หนวยงานท่ีรับผิดชอบ การดําเนินงานแกไข 
ประเมินผลข้ึนอยูกับ
ผลลัพธการเรียนรูของ
นักศึกษาคนละ
ประเด็นกับการเก็บ
คาใชจายฯ ท้ังน้ี
ประธานฯ จะนําไป
แจงผูอํานวยการ
โรงพยาบาลทันตก
รรมเพ่ือหารือขอสรุป
และแนวทางในการ
แกปญหาตอไป 

ดานความเปนอยูหอพักในกํากับสวนดอก และหอพักคณะทันตแพทย    
1. บริเวณหอพักไมมีท่ีจอดรถยนต เน่ืองจากหอพักในกํากับสวนดอกวางแผนที่จะสราง

หลังคา sky walk และทุบอาคารเพ่ือสรางใหม พรอม
กัน จึงยังไมสามารถดําเนินการปรับปรุง/แกไขปญหาได
ทันที 

  

ดานโสตฯ    
1. ควรปรับปรุง/พัฒนาระบบเสียงในหองบรรยายและหองแลปตาง ๆ   งานบริการการศึกษาฯ  
2. ควรจัดซื้ออุปกรณ เชน กลอง เพ่ือท่ีใชทําสื่อสําหรับงานโสตฯ งาน

ประชาสัมพันธของนักศึกษา 
คณบดี รับเรื่องพิจารณาและหาแนวทางการให ยืม
อุปกรณเพื่อใหถูกตองตามระเบียบของ สตง. 

  

ปญหาอ่ืน ๆ     
1. ควรปรับปรุงทางลาดขึ้นจอดรถจักรยานยนต เน่ืองจากในขณะนี้พื้นทาง

ลาดชํารุดเสียหาย ซึ่งสงผลใหเกิดอันตรายและเกิดความเสียหายแกรถได 
คณบดี รับเรื่อง งานบรกิารการศึกษาฯ  

2. ควรจัดใหมีวันสําหรับทํากิจกรรม ผูชวยคณบดีฝายกิจการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา รับเรื่อง  คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ ไดกําหนด
วันจัดกิจกรรม
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ปญหา/ขอเสนอแนะจากนักศึกษา แนวทางแกไข หนวยงานท่ีรับผิดชอบ การดําเนินงานแกไข 
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในปฏิทิน
การศึกษา  เริ่ม
ดําเนินการในภาค
การศึกษาที่ 2 ป
การศึกษา 2567 ทั้งน้ี
ใหมอบหมายใหผูชวย
คณบดีฝายพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา
หารือไปยังสโมสร
นักศึกษาประจํา
คณะฯ เพ่ือกําหนดวนั
ดังกลาว เบื้องตน
ขอใหเปนวันพุธของ
เดือนท่ีมี 5 สัปดาห 
หรือวันอ่ืนที่ไมใชวัน
จันทรและศุกร 

3. ควรปรับระบบการทํางานของสโมสรนักศึกษา การสงมอบงาน รวมถึง
การพูดคุยกันใหมากข้ึนระหวางนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาของ
โครงการ 

ผูชวยคณบดีฝายกิจการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา รับเรื่อง   

4. ลานจอดรถยนตสําหรับนักศึกษาไมเพียงพอตอความตองการ คณบดี รับเรื่อง เพ่ือหาแนวทางแกไข และใหสโมสร
นักศึกษาสํารวจความตองการใชบริการรถรับ-สงตาม
รอบเวลาท่ีกําหนด หากจะนํารถยนตไปจอด ณ สวน
ดอก ปารค 

  

5. ควรเปดไฟทางเดินในตอนกลางคืน เนื่องจากปกติเปดเฉพาทางเดินช้ัน 4 
จากหองแลป แลวเดินมายังอาคาร 10  

 งานบริหารท่ัวไป ดําเนินการแกไข
เรียบรอย 
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ปญหา/ขอเสนอแนะจากนักศึกษา แนวทางแกไข หนวยงานท่ีรับผิดชอบ การดําเนินงานแกไข 
6. บริเวณทางเดินคลินิกหองเบอร 6 เพ่ือเขาหองนํ้า ฝนสาดทางเดิน คณบดี รับเรื่อง   
7. ระบบ VOC ควรมีการปองกันการเขาถึงผูรองเรียนมากกวาน้ี ถึงแมวาผู

ถูกรองเรียนจะไมทราบวาผูรองเรียนเปนบุคคลใด แตการรายงาน
สถานการณท่ีเกิดข้ึนอยางละเอียดทําใหสามารถทราบ/ระบุตัวตนผู
รองเรียนได  

   

8. ลิฟทเสียบอย ไมสามารถใชงานได โดยเฉพาะลิฟทท่ีอยูตรงบริเวณหนา
หองศัลยฯ 

เลขาฯ รับเรื่อง พรอมช้ีแจงเก่ียวกับการดําเนินการซอม/
แกไขปญหาลิฟทเสีย และกําหนดการท่ีคาดวาจะซอม
เสร็จเรียบรอย 

 ดํ า เ นิ น ก า ร แ ก ไ ข
เรยีบรอย 

9. การปรับปรุงซอมแซมหองนํ้า เพ่ือใหมีการใชงานท่ีสะดวกตอคนไขผู
พิการ/สงูอาย ุ

โรงบาลทันตกรรม ช้ีแจงเก่ียวกับบริ เวณหอง นํ้า ท่ี
ดําเนินการซอม/ปรับปรุงแลว และกําหนดการที่คาดวา
จะซอมแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2567 

  

10. ควรติดต้ังกลองวงจรปดเพ่ิมเติมในบริเวณคลินิก 4/1 และล็อกเกอรของ
นักศึกษาช้ันปที่ 5 ฝงทันตกรรมประดิษฐ 

   

 


